



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยโรคจากไวรัส COVID-19 เกิดการระบาดอย่างมากในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้มีผลกระทบในวงกว้างต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน งานวิชาการ รวมทั้งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจึงประกาศแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

การรับสมัครนักศึกษา การสอบคัดเลือก การรายงานตัวเข้าศึกษา และการปฐมนิเทศ

1. การรับสมัครนักศึกษา: ให้ดำเนินการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
2. การสอบคัดเลือก: กรณีแบบข้อเขียนที่ผู้สอบต้องเดินทางมาสอบพร้อมกันในมหาวิทยาลัย และกรณีการสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า (face to face interview) ให้ปรับเป็นการสอบที่บ้านหรือการสอบสัมภาษณ์แบบทางไกลหรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

กรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าจำเป็นต้องสอบข้อเขียนหรือต้องสอบสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดการสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบถึงกำหนดการสอบดังกล่าว

3. ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก: กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากการยกเลิก/เลื่อนการจัดทดสอบภาษาอังกฤษของหน่วยงานต่างๆ อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบโดยโปรแกรม Tell Me More และให้หลักสูตรพิจารณาใช้ผลการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2561

4. การออกหนังสือรับรองตอบรับเข้าศึกษา/หลักฐานสำคัญอื่นๆ: เมื่อหลักสูตรพิจารณารับเข้าศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัครนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาวต่างชาติ ขอให้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้ มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และมีประกันคุ้มครองการรักษาโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD ทั้งนี้ เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

5. การรายงานตัว/การลงทะเบียนเรียน: ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละวิทยาเขต

6. การปฐมนิเทศนักศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวไทยในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook (Facebook Live) ของบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ส่วนนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติจะดำเนินการจัดปฐมนิเทศเมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง และนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทาง <https://grad.psu.ac.th/th/>

กรณีการประชุมวิชาการที่ถูกยกเลิก/เลื่อน

1. กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่วางแผนการสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยใช้บทความที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่เกิดการยกเลิก/เลื่อนการจัดประชุมวิชาการอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาใช้บทความดังกล่าวเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้ แม้จะยังไม่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.1 มีหลักฐานว่าได้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ แต่มีการยกเลิก/เลื่อนการประชุมเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19

1.2 บทความที่จะใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

1.3 บทความได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรืออยู่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

ให้นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องทั่วไปพร้อมแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (บว.4/1) และแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทั้งสามข้อข้างต้น ผ่านคณะต้นสังกัดตามกระบวนการ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามในข้อ 1 บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาส่งบทความที่วางแผนจะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (กรณีถูกยกเลิกการประชุมวิชาการ) ไปยังวารสารวิชาการกลุ่ม 1 หรือ 2 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารอื่น ๆ ในฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการแบบทางไกลทันทีเมื่อทราบข่าว

การขยายระยะเวลาการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมสภาพการเป็นนักศึกษา

1. นักศึกษาที่ปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ใช้เวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สามารถส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการขออนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือตามข้อกำหนดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ต้องอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง

หากนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาได้ตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และยังไม่เกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีความก้าวหน้าอยู่ในขั้นที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สามารถส่งเอกสารคำร้องทั่วไปพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยมีความเห็นว่า การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้จริง มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1. การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ในส่วนที่เป็นข้อเขียนในชั้นเรียน ให้ปรับเป็นการสอบที่บ้านหรือการสอบสัมภาษณ์แบบทางไกล หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ปรับเป็นการสอบแบบทางไกลหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดการสอบข้างต้นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง และต้องควบคุมคุณภาพการสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษา

1. บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบของบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.1 นักศึกษาที่ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ยังไม่มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และ

1.2 นักศึกษาได้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยต้องมีหลักฐานการสมัครสอบ CU-TEP, PSU-TEP และ TOEFL ITP หรืออื่น ๆ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่การจัดสอบถูกยกเลิก/เลื่อนอย่างเป็นทางการอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ กำหนดการ/ขั้นตอนวิธีการ/เกณฑ์การผ่าน/ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

2. กรณีมีระยะเวลาการศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หรือ กรณีมีระยะเวลาการศึกษาเหลือมากกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ

3. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในกรณีอื่น ๆ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในกรณีอื่น ๆ โดยไม่ได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ อันมีผลทำให้การสำเร็จการศึกษาล่าช้าออกไป หรือเกิดการพ่นสภาพของนักศึกษา หรือเกิดผลกระทบอื่น ๆ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถส่งเอกสารคำร้องทั่วไปพร้อมเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัย หากบัณฑิตวิทยาลัยมีความเห็นว่า การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบจริง มหาวิทยาลัยอาจจะผ่อนปรนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัย

หากมีปัญหาในการตีความที่เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ให้ขึ้นกับการพิจารณาของอธิการบดี

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์